



ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทสิ่งมีชีวิต (โค) จำนวน ๖ รายการ ตามคำสั่งเลขอาธิการ ป.ป.ส.ที่ ๗๒๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป บริเวณบ้านเลขที่ ๒๘/๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแสนตอ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาสามารถดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดได้ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่เก็บทรัพย์สิน คอกเลี้ยง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๘/๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแสนตอ อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะถือว่าผู้เข้าสู่ราคาได้ตรวจสอบดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่าในกรณีใดๆ

๒. กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสุ้ราคา ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒.๑ การสุ้ราคาขายทอดตลาดจะต้องเป็นหมายเลขของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนประมูลจะต้องแสดงหลักฐานบุคคลหรือหลักฐานการเข้าสู่ราคาในนามบุคคลอื่น และต้องลงทะเบียนวางเงินประกันป้ายประมูล จำนวน ๓๐๐ บาท และจะคืนเงินประกันป้ายต่อเมื่อคืนป้ายประมูล

๒.๒ กรรมการขายทอดตลาดของสงวนสิทธิ์ในการถอนทรัพย์สินรายการใดๆ ตามประกาศ ออกจากการขายก่อนการขายทอดตลาดตามเหมาะสม เพื่อให้การขายเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๓ ดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ป.ป.ส.๗ และต่อหน้าผู้สุ้ราคาที่มีอยู่

๓. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอกับราคาทรัพย์สินที่จะขาย คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายนั้นๆ ออกจากการขายทอดตลาดได้และสำนัก ป.ป.ส. ทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้สุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินตกลงขายรายการใด รายการหนึ่งให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดรายการใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินในรายการนั้นทันที หรือชำระเงินมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ ในกรณีที่ราคาประมูลทรัพย์สินมีราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ขึ้นไป



โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขในการชำระราคาส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้น ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันขาย หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด สำนักงาน ป.ป.ส. จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และหากการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

๕. การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ไปจากสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ และผู้ซื้อต้องขนย้ายทรัพย์สินทันที หลังจากได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ ยังไม่ได้ขนย้ายผู้ประมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

๖. การเข้าไปดูทรัพย์สินและสุ้ราคาในครั้งนี ขอให้ผู้เข้าร่วมทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง มายื่นแสดงในวันขายทอดตลาดด้วย และในกรณีที่ผู้สุ้ราคาประสงค์จะเข้าสุ้ราคาในนามบุคคลอื่น ให้แสดงหนังสือมอบอำนาจก่อนเข้าสุ้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสุ้ราคาในนามตนเอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ ๔๓๒ ๗๔๐ ต่อ ๑๔๐๑๕, ๑๔๐๒๒ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๖๔๙ ๕๑๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิพัทธ์ สุวรรณรัตน์)

ประธานกรรมการขายทอดตลาด



สถานที่เก็บทรัพย์สิน และขายทอดตลาด